

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Mã ngành: 7220204

1. Yêu cầu về năng lực

Mã CĐR	Nội dung chuẩn đầu ra
<i>2.1.1 Về kiến thức</i>	
CĐR 1	Hiểu biết và nắm vững nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin, đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cần thiết về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội- nhân văn; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.
CĐR 2	Nắm vững kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng phù hợp với ngành được đào tạo.
CĐR 3	Có kiến thức nền tảng về ngôn ngữ Trung Quốc (ngữ âm, văn tự, ngữ pháp, tu từ), đạt được kỹ năng giao tiếp tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội, giao tiếp trong môi trường làm việc và nghiên cứu khoa học.
CĐR 4	Tích lũy được kiến thức cơ bản về các vấn đề kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội, địa lý, lịch sử của Trung Quốc cũng như cộng đồng người Hoa trên thế giới.
CĐR 5	Đạt chuẩn đầu ra bậc 4 theo thang ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc cấp 4 chuẩn đầu ra đánh giá HSK mới (Chuẩn đánh giá năng lực tiếng Trung của Trung Quốc) hoặc các chuẩn tương đương hợp pháp.
CĐR 6	Nắm vững kiến thức về công nghệ thông tin và công nghệ hỗ trợ ứng dụng trong công việc và nghiên cứu khoa học.
CĐR 7	Có kiến thức về các vấn đề lý luận dịch thuật, kỹ năng, kỹ thuật nghiệp vụ phiên dịch và biên dịch tiếng Trung Quốc.
CĐR 8	Tích lũy được kiến thức ngoại ngữ 2 tương đương bậc 3 theo KNLNN 6 bậc của Việt Nam.
CĐR 9	Hiểu biết về nghiên cứu khoa học, sở hữu trí tuệ và khởi nghiệp, nắm vững cách thức triển khai một vấn đề nghiên cứu và ứng dụng, phương pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.
<i>2.1.2 Về kỹ năng</i>	
CĐR 10	Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, lý giải các hiện tượng đời sống xã hội và giải quyết các vấn đề thực tiễn công việc một cách khoa học.
CĐR 11	Sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp tiếng Trung Quốc (nghe, nói, đọc, viết) trong các tình huống giao tiếp xã hội và trong môi trường làm việc.
CĐR 12	Có kỹ năng hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn như công tác

	biên, phiên dịch liên quan đến tiếng Trung Quốc trong lĩnh vực khách sạn-du lịch và văn phòng.
CĐR 13	Vận dụng được kiến thức nền tảng về văn hóa xã hội của Trung Quốc và cộng đồng người Hoa trên thế giới vào các tình huống giao tiếp và lý giải các hiện tượng ngôn ngữ một cách khách quan, khoa học.
CĐR 14	Có thể hình thành nhóm làm việc hiệu quả; vận hành và phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm, làm việc trong các nhóm khác nhau.
CĐR 15	Có khả năng tự học, học tập suốt đời, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu nghề nghiệp và sự thay đổi của thực tế.
CĐR 16	Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin phục vụ cho công việc thực tế.
CĐR 17	Có kỹ năng nghiên cứu khoa học, tổ chức tiến hành tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng thuộc lĩnh vực tiếng Trung Quốc .
<i>2.1.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm</i>	
CĐR 18	Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và tinh thần yêu nước.
CĐR 19	Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng đảm nhận mọi công việc được giao.
CĐR 20	Có ý thức học và tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Trình độ Ngoại ngữ

Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình.

3. Trình độ Tin học

Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình.